

## แถลงการณ์สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประณามการกระทำของกลุ่มบุคคล

นำเสนอเมื่อ : 26 ก.พ. 2562

### แถลงการณ์สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

#### เรื่อง ประณามการกระทำของกลุ่มบุคคล

ตามที่มีกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งได้บุกรุกสถานที่ราชการโดยได้บุกรุกเข้าไปในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร แล้วได้ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ทำร้ายร่างกายผู้อำนวยการโรงเรียน ทำร้ายร่างกายข้าราชการครู ทำร้ายร่างกายนักเรียนทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ทำร้ายร่างกายบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยผู้ถูกทำร้ายร่างกายหลายรายได้รับอันตรายแก่กายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและกลุ่มบุคคลดังกล่าวยังมีพฤติกรรมหน่วงเหนี่ยวกักขังและกลุ่มรุมกระทำอนาจารนักเรียนหญิง เหตุเกิดเวลากลางวัน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขณะที่มึ้นักเรียนหลายคนหลายโรงเรียนกำลังทำข้อสอบ Pat ๕ นั้น สมาคมเห็นว่าพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นการกระทำที่อุกอาจเป็นภัยสังคม ไม่เกรงกลัวกฎหมายที่ไม่อาจให้อภัยได้ จึงขอประณามการกระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าว และขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินคดีกับบุคคลกลุ่มนี้อย่างเฉียบขาดให้ได้รับโทษสูงสุด และขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดส่งนักกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการหรือนักกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประสานดูแลผู้เสียหายทั้งในเรื่องคดีอาญาและการเรียกให้มีการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ถูกกระทำอนาจารในอัตราที่สูงที่สุด อย่างไรก็ตามหากบรรดาผู้เสียหายต่างๆ ประสงค์ให้สมาคมดูแลช่วยเหลือในทางคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา สมาคมก็พร้อมที่จะส่งคณะทำงานค้นกฎหมายไปให้ความช่วยเหลือดูแล

(นายรัชชัยย์ ศรีสุวรรณ)

นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



แถลงการณ์สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  
เรื่อง ประณามการกระทำของกลุ่มบุคคล

ตามที่มีกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งได้บุกรุกสถานที่ราชการโดยได้บุกรุกเข้าไปในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร แล้วได้ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ทำร้ายร่างกายผู้อำนวยการโรงเรียน ทำร้ายร่างกายข้าราชการครู ทำร้ายร่างกายนักเรียนทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ทำร้ายร่างกายบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยผู้ถูกทำร้ายร่างกายหลายรายได้รับอันตรายแก่กายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และกลุ่มบุคคลดังกล่าวยังมีพฤติกรรมหน่วงเหนี่ยวกักขังและกลุ่มผู้กระทำอนาจารนักเรียนหญิง เหตุเกิดเวลากลางวัน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขณะที่นักเรียนหลายคนหลายโรงเรียนกำลังทำข้อสอบ Pat ๕ นั้น สมาคมเห็นว่าพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นการกระทำที่ออกอาจเป็นภัยสังคม ไม่เกรงกลัวกฎหมายที่ไม่อาจให้อภัยได้ จึงขอประณามการกระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าว และขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดำเนินคดีกับบุคคลกลุ่มนี้อย่างเฉียบขาดให้ได้รับโทษสูงสุด และขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดส่งนักกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการหรือนักกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประสานดูแลผู้เสียหายทั้งในเรื่องคดีอาญาและการเรียกให้มีการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ถูกกระทำอนาจารในอัตราที่สูงที่สุด อย่างไรก็ตามหากบรรดาผู้เสียหายต่างๆ ประสงค์ให้สมาคมดูแลช่วยเหลือในทางคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา สมาคมก็พร้อมที่จะส่งคณะทำงานด้านกฎหมายไปให้ความช่วยเหลือดูแล

(นายรัชชัยย์ ศรีสุวรรณ)

นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒